

ข้อ ๑๐ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงริเริ่มโครงการใหม่ ๆ นับพัน ๆ โครงการ และพระองค์ก็ได้พระราชทานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อมุ่งที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ราษฎรประสบอยู่ โดยให้ประชาชน อยู่ดี กินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะแต่การใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการมีชีวิตที่สงบสุขและยั่งยืนอีกด้วย และเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นหนึ่งในค่านิยม ๑๒ ประการ ที่ชาวไทยควรมีและยึดถือปฏิบัติ

หนูได้ปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่สิบ คือ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลาย เพื่อต้องการให้ชาวไทยดำรงชีวิตอย่างพอดี ดังนั้น ครอบครัวของหนูจึงปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการที่คุณแม่สอนหนูให้ปลูกผักสวนครัวไว้บริเวณรอบ ๆ บ้าน เช่น ผักกาด ผักชี และผักอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เราสามารถนำมาทำอาหาร นำไปขาย แล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งครอบครัวของหนูยังเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้านเพราะเราสามารถนำไข่ไก่มาทำเป็นอาหารหรือนำไข่ไก่ไปขายได้

หนูคิดว่าการอยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อของที่จำเป็น ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บออมเงินวันละนิดก็ดีกว่าเราเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งที่ไม่ดี เหมือนกับเราเอาเงินไปเสียให้กับสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นกับตัวเรา ทำให้เราเสียเงินไปเปล่า ๆ ไม่มีคุณค่า เพราะเงินสำหรับครอบครัวหนูมีความสำคัญมาก กว่าคุณแม่คุณแม่จะหาเงินมาได้แต่ละบาทต้องยากลำบาก

คุณแม่สั่งสอนหนูเสมอว่าถึงแม้ครอบครัวของเราจะไม่มีฐานะร่ำรวยแต่เราก็พอมี พออยู่ พอกิน และบอกเสมอว่าถึงแม้ครอบครัวหนูไม่มีเชื้อชาติไทยแต่เราก็สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกชาติ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ ถ้าเรายู่กันอย่างพอดีหรือพอเพียง ไม่ใช่จะช่วยให้ชีวิตผู้อื่นดีแต่จะเป็นการช่วยให้คนที่ใช้ชีวิตพอเพียงมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ถ้าจะเลือกซื้อสิ่งของหรูหราเหมือนคนที่ร่ำรวย เราก็ควรจะดูฐานะของตนเอง เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะ เพราะถ้ามีฐานะยากจน แต่อยากจะทำซื้อของหรูหรา มีราคาแพง โดยที่ไม่คิดก่อนที่จะซื้อของนั้น ๆ ก็จะทำให้เราเสียเงินไปเปล่า ๆ หรือเงินที่เรามีอาจจะไม่เหลือ

ก็ได้และครอบครัวของหนูก็ได้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับเราทุกคนมาก ที่ทำให้ครอบครัวหนูสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเราก็มีความเคารพนับถือพระองค์ท่านมาโดยตลอด

หนูคิดว่าชาวไทยทุกคนควรน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมของเรา ใช้ชีวิตอย่างพอมี พอกิน พอใช้ และบางที่หนูคิดว่าความสุขนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมั่งร่ำรวย มีบ้าน มีรถ หากแต่เป็นความสุขจากความสงบนิ่งที่เริ่มจากภายในจิตใจ ถ้าทุกคนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเพียงพออยู่	เพียงพอรู้พออุ้มชูตัวเองไหว
คุณดำรงศอกบดินทร์ปิ่นปวงไทย	ธ ตรีสไว้เป็นแนวทางสร้างสุขคน
รู้ประมาณรู้จักออมรู้จักอด	ละเลิกคดสิ่งฟุ่มเฟือยไม่เกิดผล
อยู่พอเพียงเลี้ยงตัวได้ในทุกคน	ความยกงานจะห่างไกลไทยยั่งยืน

ค.ญ.ส่วยห่าน ลุงยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ที่อยู่ ๗๖๐ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐